



ที่ ดศ ๐๕๐๑/ว๕๓๓

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หลักการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒. ตัวอย่างภาพแบนเนอร์และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ด้วย สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำหนดแผนการดำเนินการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประเทศมีฐานข้อมูลด้านประชากรที่สำคัญตามที่อยู่จริงในระดับพื้นที่ย่อยทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร โครงสร้างอายุและเพศ การกระจายตัว และลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญของประชากร รวมถึงลักษณะที่อยู่อาศัยของประชากร ซึ่งทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผน และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงจัดหาสาธารณูปโภคและบริการภาครัฐให้แก่ประชาชนได้ตรงตามความต้องการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ภาคเอกชนและประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจและตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับตัวเอง และครอบครัวได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิผล

โดยการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะในครั้งนี้ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลจากวิธีแบบดั้งเดิม (Traditional census) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบ Digital census หรือการให้ประชาชนตอบแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านเครื่องมือหรือวิธีการที่เป็นดิจิทัลเป็นลำดับแรก (Digital First Approach) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งยังได้มีแผนการจัดส่งพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลของประชาชนที่อาจจะไม่สะดวก หรือมีปัญหา/อุปสรรคในการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติจะเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้ประชาชนตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘ และส่งพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำโครงการ นำไปสู่การได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ รวมทั้งกระตุ้นความร่วมมือให้ประชาชนตอบแบบสอบถามทางออนไลน์ด้วยตนเอง จึงขอความอนุเคราะห์ท่านสนับสนุนการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์...

๑. ประชาสัมพันธ์แบนเนอร์บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒. ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก หรือช่องทางอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ถ้ามี) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ มอบหมายให้ นางสาวทัศนีย์ อ่อนดำ นักวิชาการสถิติชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๒๙๖ ๐๓๓๓ อีเมล spophouc@nso.go.th และนางสาวอาภากร ช้างสีสังข์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๖๕๑ ๐๓๘๘ อีเมล prgroupnso3@gmail.com เป็นผู้ประสานงาน

ขอแสดงความนับถือ



(นายภุชพงศ์ โนนไธสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๘๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nso.mail.go.th